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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
วันจันทรท์ี่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๔.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมชัน้ ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 
๑. รศ.สมชัย  โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. อ.ดร.สุจิตรา  ปันดี (แทน)คณบดีคณะครุศาสตร ์ กรรมการ 
๓. ผศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๔. ผศ.สมศักด์ิ  ศรสีวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.จําเนียร  มสีําล ี (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๙. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๑๔.๐๐   น. 
 
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  รายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การดําเนินการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งขณะน้ีทุกสาขาวิชาได้รายงานข้อมูลให้มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
ยกเว้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ร่วมกัน   
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมช้ัน 
๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๔ หน้า         
จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  โดยมีการแก้ไข วาระที่ ๑.๒          
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  แก้ไขข้อความจาก “คณะบดี” เป็น “คณบดี” 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง  
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ ผลการประเมนิมาตรฐานหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
 ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอว่า หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน         
การประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงไม่ทันรอบระยะเวลา ๕ ปี และ           
ม ีป ัญหาด ้านอาจารย ์ผู ้ส อนที่ลาออกไป จํานวน  ๒  ท่าน  และหลักสูตรได้ปรับปรุง เ ป็น           
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องมี
อาจารย์ที่สําเร็จการศึกษา ด้านโลจิสติกส์เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรด้วยน้ัน แต่ขณะนี้ได้ดําเนินการ
แก้ปัญหาและปรับปรุงหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอว่า เน่ืองด้วยขณะนี้มีนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ที่ได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับ ปริญญาตรี จํานวน ๖๓ คน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ            
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๖๓ คน  โดยขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ดังน้ี 

๑. ตรวจสอบ วัน เดือน ปีเกิด ของนายวิชชะพงศ์  พีระมงคลกริช   
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ว่าถูกต้องหรือไม่ 

๒. ตรวจสอบขนาดตัวอักษรในตารางควรเป็นขนาดเดียวกัน 
๓. แก้ไขรูปแบบตัวอักษรให้เป็นแบบเดียวกันทั้งเล่ม 

 
 ๕.๒ สรุปจํานวนนักศึกษาภาคปกติรายงานตัว ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 ประธาน นําเสนอว่า ตามท่ีกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ได้ดําเนินการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และนักศึกษาได้มารายงานตัวเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเรียบร้อยแล้วน้ัน ขณะน้ีมีนักศึกษามาลาออกและมาสมัครเพ่ิมเติม           
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ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งข้อมูลให้คณบดีทุกคณะรับทราบและขอความร่วมมือให้ท่านช่วยแจ้ง            
ประธานสาขาวิชาตรวจสอบจํานวนนักศึกษาคงอยู่ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือยืนยันข้อมูล                
ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือที่มหาวิทยาลัยจะได้นําไปเป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษา ต่อไป 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้กองบริการการศึกษาทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ทุกคณะ
ตรวจสอบจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือยืนยันข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 
 ๕.๓ แนวทางการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ประธาน นําเสนอว่า เ พื่อ ให้การ ดํา เนินการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏลําปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอแนะประเด็นเก่ียวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยดูข้อมูลจํานวนนักศึกษาของปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบ
ซึ่งได้จําแนกไว้ ดังน้ี สาขาวิชาที่มีจํานวนนักศึกษารายงานตัวตํ่ากว่า ๑๐ คน   สาขาวิชาที่มีจํานวน
ศึกษารายงานตัวต้ังแต่ ๑๐ คน ขึ้นไป แต่ไม่เป็นไปตามแผนรับ  และสาขาวิชาที่มีจํานวนศึกษา
รายงานตัวเป็นไปตามแผนรับ  โดยปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไม่เข้าร่วมกับ
ระบบ TCAS 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นที่ประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน โดยเสนอแนะว่า  
 ๑. มหาวิทยาลัยควรมีโปรแกรมรับสมัครที่สมบูรณ์ และมีทีมประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถออกไปแนะแนวและดําเนินการรับสมัครได้ทันทีเมื่อนักเรียนสนใจสมัครเข้า
ศึกษา  
 ๒. มหาวิทยาลัยควรมีการกํากับควบคุมดูแลอาจารย์ทั้งเร่ืองของงานวิชาการ บุคลิกภาพ  
การสื่อสารกับนักศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ให้มหาวิทยาลัยได้  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ประธานนําข้อมูลเข้าไปปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิชาการ 
อีกคร้ังหน่ึง       
 
วาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑ การเพ่ิมหรือถอนวิชาเรียน 
  ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอว่า 
อาจารย์ในสังกัดคณะได้พบปัญหา กรณีที ่นักศึกษาบางคนย่ืนคําร้องขอเพิ่มหรือถอนวิชาเรียน           
กับกองบริการการศึกษาแล้ว เมื่อถึงระยะเวลาการกรอกเกรดอาจารย์ผู้สอนไม่พบรายช่ือนักศึกษา           
ที่ย่ืนคําร้องขอเพ่ิมวิชาเรียน หรือบางรายวิชาที่นักศึกษายื่นคําร้องขอถอนวิชาเรียนไปแล้วน้ัน           
ก็ยังปรากฏช่ือของนักศึกษาอยู่น้ัน  ดังน้ันคณะจึงขอความอนุเคราะห์ให้กองบริการการศึกษา            
สําเนาเอกสารให้นักศึกษาที่ทําการยื่นคําร้องขอเพ่ิมหรือถอนวิชาเรียนทุกครั้ง เพ่ือที่นักศึกษาจะได้
เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ข้อคิดเห็นที่ประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน โดยเสนอแนะว่า หากนักศึกษายื่นคําร้อง
ขอเพ่ิมหรือถอนวิชาเรียน ควรให้นักศึกษาเขียนคําร้อง จํานวน ๒ ฉบับ เพ่ือที่กองบริการการศึกษา
เก็บไว้ดําเนินการ ๑ ฉบับ และนักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้กองบริการการศึกษาสําเนาเอกสารให้นักศึกษาที่ทําการ        
ย่ืนคําร้องขอเพ่ิมหรือถอนวิชาเรียนทุกคร้ัง เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๖.๐๐   น. 
 
 
 
 
             (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 


